

ประกาศ
ฉบับที่ 26/2565

นโยบายแร่ธาตุและอัญมณีที่เกิดจากความขัดแย้ง (Conflict of Mineral Policy)

บริษัท เวลฟีลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะจัดหาแร่อย่างมีความรับผิดชอบ - ภายใต้แนวคิดเรื่องหลักจริยธรรมและความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุก ๆ คนในห่วงโซ่อุปทานสากลของเรา เราได้เริ่มต้นกระบวนการในการดำเนินการของโปรแกรมของเราเพื่อรวมเอานโยบายและโปรแกรมการตรวจสอบสถานะของกิจการอย่างรอบด้าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติมตามที่ได้สรุปไว้ในแนวทางการตรวจสอบสถานะของกิจการอย่างครอบคลุม OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานของแร่ และอัญมณีที่มีความรับผิดชอบต่อพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความเสี่ยงสูง (แนวทาง OECD)

บริษัท เวลฟีลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการและจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อรับรองว่าวัตถุดิบแร่ เพชร อัญมณีอื่นๆ ที่บริษัทนำมาใช้ในการผลิตอัญมณีไม่ได้มาจากแหล่งที่มาหรือจากเหมืองในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือ แหล่งที่ผิดกฎหมายในเส้นทางการค้าซึ่งอาจถูกควบคุมโดยกลุ่มทหารที่ไม่ใช่ภาครัฐหรือกลุ่มทหารที่ผิดกฎหมาย การกดขี่ข่มเหง การใช้แรงงานบังคับ และอื่นๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายแร่ความขัดแย้งนี้และมุ่งมั่นและการดำเนินการตามนโยบายต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ต่อด้าน และไม่สนับสนุนการซื้อแร่ธาตุ และอัญมณีที่ขัดแย้งจากเหมืองในภูมิภาคที่มีความขัดแย้ง
2. บริษัทฯ ไม่มี การซื้อ หรือมีการสนับสนุนแหล่งของอัญมณีที่มาจาก **รัสเซีย** หรือประเทศที่มีการสนับสนุนเกี่ยวข้องกับสงครามใดๆ
3. ระบบการดำเนินการตรวจสอบตามหลัก OECD เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเชนจะไม่มีแร่ และอัญมณีที่มีความขัดแย้งตามข้างต้น
4. สื่อสารให้ซัพพลายเออร์ดำเนินการให้ซัพพลายเชน จากต้นจนถึงปลายทางของพวกเขาปฏิบัติตามนโยบายแร่ธาตุที่เกิดจากความขัดแย้งนโยบายแร่ธาตุและอัญมณีที่เกิดจากความขัดแย้ง

ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

บริษัท เวลฟีลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Page 1 of 1

15 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

15 Soi Charoennakorn 14, Charoennakorn Road, Klongtongsai, Klongsan, Bangkok 10600 Thailand

Tel: (66) 2861-1321 (Auto 10 lines) Fax: (66) 2861-2070

E-mail: info@wellfield.th.com <http://www.wellfield.th.com>